

## มาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

**ตัวชี้วัด 3.41 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)**

### 1. มาตรการที่กำหนด (ใช้สำหรับการดำเนินงานทั้งรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง)

- 1) พัฒนาศักยภาพ / สนับสนุนข้อมูล / องค์กรความรู้ให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนกลไกตามกฎหมาย หรือสนับสนุนแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย กรณีที่พบการกระทำผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (Advocate / Partnership / Regulation)
- 2) กำหนดหลักการแนวทางการดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Advocate / Partnership / Investment / ข้อเสนอเชิงนโยบาย)
- 3) การสื่อสารข้อมูลแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตจังหวัดเกี่ยวกับหลักการแนวทางการดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Advocate : ชี้นำ สื่อสาร)
- 4) สนับสนุนการดำเนินงาน คู่มือ / แนวทาง / แนวปฏิบัติ / ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Investment)

### 2. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน (ใช้สำหรับการดำเนินงานทั้งรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง)

ลำดับ	กิจกรรม / การขับเคลื่อน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน					
1	ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	2 ครั้ง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	จาก DOC
2	ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	3 ครั้ง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ	จาก DOC

ลำดับ	กิจกรรม / การขับเคลื่อน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	2 ครั้ง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	บุคลากรสำนักอนามัย การเจริญพันธุ์ นักวิชาการจากศูนย์อนามัย ที่ 1 – 12 และ สสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จาก DOC (เสร็จสิ้นแล้ว)
4	ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	40 จังหวัด	1 ต.ค. 65 – 31 ก.ค. 66	คณะกรรมการระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	
5	ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภในวัยรุ่น	1 ครั้ง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จาก DOC เพิ่ม 5 เดือนหลัง
6	ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1 ครั้ง	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 66	คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จาก DOC เพิ่ม 5 เดือนหลัง